

# FAP Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉบับที่ 4 / 2556

## FAP News Update

บทบาทและคุณสมบัติของนักบัญชีในการก้าวเข้าสู่ AEC

ระบบบัญชี MyGL และ MyIC (ตอนที่ 1)

AEC กับ นักบัญชี : พม่า..โอกาสทองในการทำงาน

ความรับผิดชอบของผู้นำต่อคุณภาพภายในสำนักงาน

ข้อสังเกตจากการทดสอบประกาศนียบัตร

การรายงานทางการเงินไทยครั้งแรกของสภาวิชาชีพบัญชี หรือโครงการ DipTFR

บทสัมภาษณ์นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 1

ตารางอบรมสัมมนา เดือนเมษายน - สิงหาคม 2556

# บทบาทและคุณสมบัติของนักบัญชีในการก้าวเข้าสู่ AEC

โดย...คุณปริศนา ประหารชาติ

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี

ในปัจจุบันนี้ การดำเนินธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้นอันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community; AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเปิดเสรีทางการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ การมุ่งไปสู่การเป็น AEC ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสินค้าและบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีในกลุ่มภูมิภาค โดยวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในเจ็ดวิชาชีพที่อยู่ในข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ดังนั้น สภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและการเข้าสู่ AEC ในอนาคตอันใกล้นี้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและนักบัญชีในประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดยคณะกรรมการ Professional Accountants in Business (PAIB) ของสมาพันธ์นักบัญชีโลก (International of Federation of Accountants; IFAC) ได้กล่าวถึงบทบาทและคุณสมบัติของนักบัญชีที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ อันยั่งยืนไว้ว่า นักบัญชียุคใหม่นอกจากจะมีความรับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินแล้วจะต้องเป็นเสมือนหุ้นส่วนที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรในระยะยาวได้ด้วย โดยนักบัญชีต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่เรียกว่ามีความรู้ข้ามศาสตร์ และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ



เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและคุณสมบัติของนักบัญชีที่กล่าวมาข้างต้น **คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับคุณภาพของวิชาชีพบัญชีไทยเพื่อก้าวเข้าสู่สากล** จึงได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชีไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร **Professional Controller** ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีระดับสูง เช่น ผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ทางด้านบัญชีทั้งบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร รวมทั้งศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษี กระบวนการทางธุรกิจ การควบคุมภายใน การเงิน และการบริหารโครงการ จุดเด่นของหลักสูตรนี้อยู่ที่การผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมการสัมมนา

**สุดท้ายนี้ ดิฉันในนามของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านมาร่วมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ทำบัญชีมืออาชีพในระดับสากลและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับ AEC ที่จะมาถึงในปี 2558 ต่อไป...**

# Contents



## Editor Talk

สวัสดีค่ะ สมาชิกทุกท่าน

ไปต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FAP Newsletter ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน เดือนแห่งการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของไทยและเทศกาลสงกรานต์ หลากทุกท่านคงวางแผนไปเล่นน้ำสงกรานต์ดีับร้อนกันบ้างแล้ว แต่อย่าเที่ยวจนเพลินจนลืมอ่าน FAP Newsletter ฉบับนี้นะคะ เพราะเนื้อหาภายในเล่มเต็มไปด้วยสาระที่ให้ประโยชน์แก่วิชาชีพบัญชีตลอดเดือนเมษายนแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นบทความเกี่ยวกับโปรแกรม MyGL & MyIC, AEC กับนักบัญชีไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย และปิดท้ายกันด้วยหลักสูตรอบรมสัมมนาตั้งแต่เดือน เมษายน - สิงหาคม พ.ศ. 2556 อีกด้วย *นี่ยังเป็นแค่หน้าจิ้มเท่านั้นค่ะ...อยากรู้ว่า FAP Newsletter ฉบับนี้ มีข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างอย่ารอช้า...พลิกเข้าไปอ่านได้เลยค่ะ...*

ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณคณะกรรมการและนักวิชาการด้านทำบัญชี ด้านสอบบัญชี ด้านบัญชีบริหาร ด้านมาตรฐานบัญชี ด้านวางระบบ ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี รวมถึงคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาวิชาชีพบัญชี ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลภายในเล่ม...ขอบคุณค่ะ

### วัตถุประสงค์การจัดทำ

เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี และเป็นช่องทางหนึ่งที่น่าเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวต่าง ๆ โดยการรวบรวมข้อมูลให้ทันต่อบัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประโยชน์ในแวดวงบัญชี

## 4 FAP News Update

มุมมองนักบัญชี

## 5 ระบบบัญชี MyGL และ MyIC (ตอนที่ 1)

## 7 AEC กับ นักบัญชี : พม่า..โอกาสทองในการทำงาน

## 8 ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

มุมมองผู้สอบบัญชี

## 9 ความรับผิดชอบของผู้นำต่อคุณภาพภายในสำนักงาน

## มุมมองการศึกษาและพัฒนานาวิชาชีพ

## 10 ข้อสังเกตจากการทดสอบประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทยครั้งแรกของสภาวิชาชีพบัญชี หรือโครงการ DipTFR

## 11 บทสัมภาษณ์นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2 งานแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 1

## 15 ตารางอบรมสัมมนา เดือนเมษายน - สิงหาคม 2556





# FAP News Update

ฉบับที่ 4 / 2556



สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน..พบกับเว็บไซต์โฉมใหม่  
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯได้แล้ววันนี้.. [www.fap.or.th](http://www.fap.or.th)  
เว็บไซต์ใหม่ของเรานอกจากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่  
ให้เข้าใจง่ายและมีสีสันสดใสแล้ว ทางด้านเนื้อหาข้อมูล  
เรายังคงนำข่าวสารทางด้านวิชาชีพบัญชีมาอัพเดท  
ให้กับทุกท่านอย่างรวดเร็วทันใจแน่นอน เมื่อสมาชิกท่าน  
ใดเขาไปชมเว็บไซต์แล้ว ต้องการติชมสงมาแนะนำเรา  
ได้ที่..[fapnewsletter@fap.or.th](mailto:fapnewsletter@fap.or.th)

เตรียมพบกับ..การประชุมสัมมนาระดับประเทศ..ที่หลายท่านเรียกร้อง..

## การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19

“2020s... Where We Are? บทบาทของนักบัญชีในทศวรรษหน้า”

วันจันทร์-วันอังคารที่ 2-3 ธันวาคม 2556

09.00 -17.00 น. (ประชุมวิชาการ) และ 18.00 - 21.00 น.  
(ร่วมทานอาหารเย็น พร้อมรายการบันเทิง : เฉพาะวันแรก)

ณ โรงแรม Centara Grand at Central World

รายละเอียดการจัดงานครั้งใหญ่นี้ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป เร็ว ๆ นี้!! โปรดติดตาม..



## งานมอบรางวัล “Thailand Accounting Challenge”

“ด้วยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กำหนดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ  
ผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 6 ทีม ที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศการ  
แข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ประจำปี 2555  
“Thailand Accounting Challenge” ได้แก่ มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ทีม มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบถ้วยรางวัล โล่ และ  
ประกาศนียบัตร อย่างเป็นทางการจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมทั้ง  
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถาบัน คณบดี อาจารย์ที่ปรึกษาและ  
นิสิต/นักศึกษา ที่มีส่วนรวมเป็นแรงผลักดันให้นิสิต/นักศึกษา ประสบ  
ความสำเร็จในการแข่งขัน เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 ณ ห้อง  
ประชุมชั้น 8 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี”



**UPDATE ชักนัด :** “สำหรับผู้ที่ฝึกหัดงาน..การยื่นแบบรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชี **ไม่ต้องแนบจดหมายรับรองจากลูกค้าแล้วค่ะ”**

# ระบบบัญชี MyGL และ MyIC (ตอนที่ 1)

โดย..คณะกรรมาธิการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีและผู้ทำบัญชีที่รักทุกท่านคะ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ทางคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชี MyGL และ MyIC ให้ทุกท่านทราบคะ ในปัจจุบันนี้ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพร้อมในการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งปริมาณของรายการค้าและความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดย่อมหันมาใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ เพื่อช่วยทำให้การจัดทำบัญชีรวมถึงการออกงบการเงินมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว ในการเลือกใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะขององค์กร ประเภทของรายการค้า ความพร้อมของกำลังคน และเงินทุนของผู้ประกอบการ เป็นต้น โดยระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้รับความนิยม ได้แก่ โปรแกรม SAP โปรแกรม Oracle Database และโปรแกรม Express อย่างไรก็ตามการติดตั้งและใช้งานระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรและเงินทุนค่อนข้างสูง ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการหรือองค์กรที่มีขนาดกลางหรือขนาดย่อมไม่สามารถใช้ระบบเหล่านี้ได้เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านต่างๆ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีเพื่อองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยจัดทำโปรแกรมระบบบัญชีทั่วไป (MyGL; General Ledger) และระบบสินค้าคงเหลือ (MyIC; Inventory Control) โดยมีคุณ มณีรัตน์ ตรีไพบวงศ์ เป็นโปรแกรมเมอร์พัฒนาโปรแกรมดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน



## ภาพรวมระบบงานของระบบบัญชีทั่วไป MyGL มีดังนี้

- รองรับธุรกิจซื้อขายไป การผลิต การให้บริการของกิจการที่เป็นบริษัทและห้างหุ้นส่วน
- ช่วยในการบันทึกบัญชีทั่วไป โดยกำหนดผังบัญชีพื้นฐานไว้แล้ว
- มี Function ในการตรวจสอบบัญชี และการยกยอดบัญชีต้นปี
- สามารถออกรายงานต่างๆ ได้แก่ สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนขาย และรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

## ภาพรวมระบบงานของระบบบัญชีทั่วไป MyIC มีดังนี้

- ช่วยในการบันทึกการรับ-จ่ายสินค้าคงคลัง และเชื่อมต่อกับโปรแกรม MyGL สำหรับการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
- รองรับธุรกิจซื้อขายไป การผลิต ของกิจการที่เป็นบริษัทและห้างหุ้นส่วน
- มีทะเบียนคุมสินค้า และสามารถคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาขายสินค้า
- สามารถออกรายงานต่างๆ ได้แก่ รายงานซื้อประจำวัน รายงานขายประจำวัน รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย รายงานสินค้าคงเหลือ



**คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี** มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ผ่านมาได้ประชาสัมพันธ์ระบบบัญชี MyGL และ MyIC ผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สสวท.) ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีฯ และ สสวท. ได้จัดโครงการให้ความรู้และเผยแพร่การใช้งานระบบบัญชี MyGL และ MyIC ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ และ สสวท. ณ ห้องภัตตาคาร 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์

**ใบจดหมายข่าวฉบับหน้าทางคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชีจะได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือดังกล่าวระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ และ สสวท. ให้ทุกท่านทราบโดยละเอียดนะคะ สำหรับฉบับนี้ สวัสดีค่ะ..**

# AEC กับ นักบัญชี : พม่า... โอกาสทองในการทำงาน

โดย..คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร

**ASI** ก่อนร่ายยาวเกี่ยวกับการเมืองในพม่าและการผ่อนคลายการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกจนถึงโอกาสทองในการลงทุนในพม่า วันนี้ถึงคราวสำหรับโอกาสทองในการทำงานโดยเฉพาะนักบัญชีไทยในพม่าซะที

## พม่าขาดแคลนแรงงานฝีมือ

ไม่กี่ปีมาแล้ว นายเตียงเล่ง ประธานาธิบดีของพม่า กล่าวเรียกร้องให้ชาวพม่า ซึ่งอพยพไปอยู่ต่างแดน เดินทางกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตน โดยเฉพาะบรรดาแรงงานที่มีฝีมือ ในจำนวนนี้รวมถึงผู้ประกอบการวิชาชีพ เช่น หมอ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักกฎหมายและนักบัญชี โดยผู้นำพม่ายังรับปากด้วยว่า รัฐบาลของเขาจะจัดหาความช่วยเหลือที่จำเป็นให้กับบรรดาผู้อพยพเหล่านี้ ขอเรียกร้องดังกล่าวซึ่งถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ “นิวลาตอออฟเมียนมาร์” แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้ทางการพม่ากำลังต้องการแรงงานที่มีฝีมือจำนวนมากเพื่อช่วยในการผลักดันการปฏิรูปประเทศ..



**แม้แรงงานพม่าที่มีฝีมือจะกลับบ้านเกิดมากมายขนาดไหน ก็คงไม่เพียงพอต่อความต้องการสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพม่า ดังนั้นไม่แปลกที่อาชีพนักบัญชี ซึ่งเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะขาดแคลนอย่างรุนแรงในพม่าในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้....**



## คนไทยจะเป็นแรงงานในพม่า

เคยได้ยินกันแต่ “พม่ามาใช้แรงงานในไทย” พุดไปใครจะเชื่ออีกหน่อย “ไทยจะไปใช้แรงงานในพม่า” แรงงานในที่นี้ไม่ใช่แรงงานแบกหาม ขนอัฐขนปูน แต่เป็นแรงงานที่มีทักษะอย่างนักบัญชี คงเป็นที่ต้องการในพม่าเป็นอย่างมากในช่วงเปิดเสรีอาเซียนจนถึงอีกสิบปีข้างหน้า เนื่องจากไทยเป็นเพื่อนบ้านกับพม่าและมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในพม่า แรงงานไทยถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ดังนั้นนักบัญชีไทยควรเตรียมตัวเพื่อพร้อมรับโอกาสในการทำงานหรือติดต่อธุรกิจพม่า

## นักบัญชีไทยควรเตรียมตัวอย่างไร ?

นอกจากทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ภาษากลางของอาเซียน) ที่ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการออกไปทำงานหรือติดต่อธุรกิจต่างประเทศ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจในเศรษฐกิจมหภาคและธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ซึ่งโดยภาพรวมนักบัญชีไทยค่อนข้างอยู่ในกรอบการทำงานที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์เมื่อเทียบกับนักบัญชีชาติตะวันตก การคิดวิเคราะห์และรู้ข้ามศาสตร์อื่นเช่น การเงินการลงทุน การบริหารจัดการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับนักบัญชีไทยทัดเทียมกับนักบัญชีชาติตะวันตกและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอาเซียน

# ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

โดย..คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี



เพื่อในวงวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่รู้จักคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีเพราะคณะกรรมการคณะนี้ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้ท่านถือปฏิบัติ หากท่านเทียบคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีเป็นพระเอกในซีรีส์เขาวนสุดสัปดาห์ (หนังจักร ๆ วงศ์ ๆ) คณะอนุกรรมการชุดหนึ่งที่ทำหน้าที่ช่วยพระเอก คือ คณะอนุกรรมการติดตามความก้าวหน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เพราะคณะอนุกรรมการคณะนี้ช่วยติดตาม IFRS ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ใน FAP Newsletter ฉบับนี้จึงขอแจ้งเพื่อนในวงวิชาชีพบัญชีถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คือเรื่อง **สัญญาเช่า**

สัญญาเช่าที่เพื่อนวิชาชีพบัญชีรู้จักดีแบ่งเป็นสัญญาเช่าการเงินกับสัญญาเช่าดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม เพื่อนในวงวิชาชีพบัญชีต้องทราบดีว่าสัญญาเช่าการเงิน อาจเป็นสาเหตุให้เพื่อนวิชาชีพบัญชีต้องวุ่นวายสับสนกับการบัญชีสัญญาเช่าการเงิน และภาษีเงินได้

**การบัญชีสำหรับสัญญาเช่ากำลังเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดในร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องสัญญาเช่า** ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. ประเด็นการบัญชีของผู้เช่า ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องนี้กำหนดในขณะนี้ว่า สัญญาเช่าทั้งหมดยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีต้องนำมาบันทึกบัญชีทั้งหมด ดังนั้น ผู้เช่าจึงต้องรับรู้สินทรัพย์ในรูปของสินทรัพย์สิทธิการใช้ Right-of-use (ROU) ตามสัญญาเช่าของผู้เช่าตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า และรับรู้หนี้สินแสดงภาระผูกพันของผู้เช่าที่ต้องจ่ายเงินตามสัญญาเช่า

2. ประเด็นสถานการณ์ที่จำแนกประเภทสัญญาเช่า สถานการณ์หนึ่งในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)

เรื่องสัญญาเช่าที่แสดงว่า สัญญานี้เป็นสัญญาเช่าการเงินคือสินทรัพย์ที่เช่ามีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผู้เช่าเพียงผู้เดียวที่สามารถใช้สินทรัพย์นั้นโดยไม่จำเป็นต้องนำสินทรัพย์นั้นมาดัดแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ สถานการณ์เช่นนี้ถือเป็นนิยามหนึ่งของสัญญาเช่าตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ นิยามอีกเรื่องที่ต้องพิจารณาคือ ผู้เช่ามีอำนาจควบคุมการใช้สินทรัพย์นั้น โดยอำนาจควบคุมนี้เป็นไปตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องรายได้ (ข้อยกเว้นที่จำเป็นต้องกล่าวหาพิง เพื่อให้ท่านตกใจว่า การเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นอีกมากและกระตุ้นว่า ท่านควรเริ่มทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกบัญชี) กล่าวคือ ลูกค้าน่าจะสามารถสั่งการการใช้งานและได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ ในตัวอย่างประกอบการพิจารณาแนวคิดการควบคุมนี้ การควบคุมโดยสั่งการการใช้งาน ไม่ได้หมายความว่า ลูกค้าน่าจะควบคุมปริมาณและระยะเวลาส่งมอบผลลัพธ์จากการใช้สินทรัพย์เท่านั้น

3. ประเด็นวิธีการบัญชีด้านผู้เช่า สาระสำคัญอยู่ที่วิธีตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ ROU ในกรณีที่สัดส่วนระยะเวลาที่ผู้เช่าใช้สินทรัพย์นั้นเทียบกับอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมากกว่าสัดส่วนที่ไม่มีนัยสำคัญ กิจการต้องใช้วิธีดอกเบียและค่าตัดจำหน่าย (Interest & Amortization; I&A) แต่กรณีสัดส่วนระยะเวลาที่ผู้เช่าใช้สินทรัพย์นั้นน้อยกว่าสัดส่วนที่ไม่มีนัยสำคัญ กิจการต้องใช้วิธีเส้นตรง (Straight-line หรือ Single-line Expense; SLE)

4. ประเด็นวิธีการบัญชีด้านผู้ให้เช่านั้น มีหลักการที่สอดคล้องกับวิธีการบัญชีด้านผู้เช่า ได้แก่ กรณีผู้เช่าใช้สินทรัพย์มากกว่าอัตราส่วนที่ไม่มีนัยสำคัญ ผู้ให้เช่ารับรู้สัญญาเช่าด้วยวิธีลูกหนี้และมูลค่าคงเหลือ (Receivable & Residual; R&R) แต่กรณีผู้เช่าใช้สินทรัพย์น้อยกว่าอัตราส่วนที่ไม่มีนัยสำคัญคือวิธีสัญญาเช่าดำเนินงานปัจจุบัน (Operating Lease)

**เพื่อนที่อ่านแล้วงง ท่านต้องลำบากภายใต้การสเปก  
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อ่านไว้..**

**ฉบับนี้ขอลาเพียงนี้ สวัสดี**



# ความรับผิดชอบของผู้นำต่อคุณภาพภายในสำนักงาน

## Audit Quality Focus

โดย..TSQC1

จากที่เกริ่นไว้ในฉบับที่แล้วว่าจะนำเสนอรายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 6 ข้อ ของ TSQC1 เพื่อเป็นข้อมูลภาพกว้างก่อนอื่นขอทบทวนอีกสักครั้งว่า องค์ประกอบทั้ง 6 ข้อ ของ TSQC1 ประกอบด้วย

- 1. ความรับผิดชอบของผู้นำต่อคุณภาพภายในสำนักงาน (Leadership responsibilities for quality within the firm)**
2. ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
3. การตอบรับงานและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ
4. ทรัพยากรบุคคล
5. การปฏิบัติงาน
6. การติดตามผล

สำหรับฉบับนี้จะขอเริ่มจากองค์ประกอบแรกก่อน ซึ่งเน้นที่บทบาทและนโยบายของผู้นำองค์กรเป็นหลัก โดย **ผู้นำองค์กร หมายถึง ผู้บริหารของสำนักงานสอบบัญชี หรือในกรณีผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานอิสระ ผู้นำองค์กร ก็คือ ตัวผู้สอบบัญชี นั่นเอง**

ก่อนที่จะนำ TSQC1 มาปฏิบัติ หัวใจสำคัญลำดับแรก ที่ผู้นำองค์กรต้องมี คือ **“ทัศนคติและพฤติกรรมที่เน้นเรื่องคุณภาพ ซึ่งต้องมาก่อนผลประโยชน์เชิงธุรกิจ”** ผู้นำองค์กรเป็นผู้กำหนดทิศทางและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมขององค์กร หากผู้นำเห็นความสำคัญของคุณภาพงานสอบบัญชี จะเป็นแบบอย่างให้บุคลากรในองค์กรประพฤติปฏิบัติตาม

ผู้นำองค์กรต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ และคู่มือการควบคุมคุณภาพของสำนักงาน และดำเนินการด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายนี้จะสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพของงาน หลังจากได้มีการจัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติของสำนักงานแล้ว จะต้องมีการมอบหมายความรับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบของระบบการควบคุมคุณภาพของสำนักงานให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (หากท่านเป็นผู้สอบบัญชีอิสระที่ไม่มีผู้ช่วยหรือเป็นผู้สอบบัญชีคนเดียวในสำนักงาน ท่านมีหน้าที่ทั้งหมดในการควบคุมคุณภาพงาน) ซึ่งบุคคลที่ได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบ ต้องมีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ในองค์ประกอบนั้นๆ ทั้งด้านปฏิบัติงานและการกำกับดูแล

เมื่อมีผู้รับผิดชอบแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือ **สื่อสารนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านการควบคุมคุณภาพของสำนักงานให้ทุกคนในสำนักงานได้ทราบอย่างทั่วถึง** โดยสิ่งผู้นำองค์กรจะต้องทำในกระบวนการสื่อสาร คือ

- ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
- สื่อสารเรื่องคุณภาพงานในทุกโอกาสและทุกช่องทางที่สามารถทำได้ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ



- กำหนดและชี้แจงเรื่องการประเมินผลงาน รวมทั้ง เรื่องการกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่งให้บุคลากรในสำนักงานทราบว่า จะนำปัจจัยด้านคุณภาพของงานมาเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาด้วย
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน ว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหรือไม่

สรุปได้ว่า การนำระบบการควบคุมคุณภาพมาใช้ ต้องเริ่มจากผู้นำองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญ และสิ่งที่ผู้นำองค์กรต้องทำ คือ การมีทัศนคติที่ดีต่อคุณภาพงาน จัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ มอบหมายความรับผิดชอบให้บุคลากรที่เหมาะสมในสำนักงาน และสื่อสารให้ทุกคนในสำนักงานได้ทราบอย่างทั่วถึง

**?? ถ้าท่านเป็นผู้นำองค์กร ท่านเริ่มทำแล้วหรือยัง ??**

### ข่าวประชาสัมพันธ์...

ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี จัดโครงการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานตาม TSQC1 สำหรับผู้สอบบัญชีอิสระปฏิบัติงานคนเดียว จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการวิชาชีพสอบบัญชีมาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาคู่มือดังกล่าว ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี หรือติดต่อฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแล โทร. 02-685-2553 หรือ อีเมล. tsqc1@fap.or.th

# ข้อสังเกตจากการทดสอบประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งแรกของสภาวิชาชีพบัญชี หรือโครงการ DipTFR

โดย..คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี



## ผ่านไปแล้วสำหรับการทดสอบ ประกาศนียบัตรการรายงาน ทางการเงินไทยครั้งแรกของ สภาวิชาชีพบัญชี...

หรือโครงการ DipTFR ที่เคยกล่าวถึงใน newsletter ฉบับก่อนๆ แล้วนะคะ โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้การรับรองและยกระดับฐานะของนักบัญชีไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบัญชีที่อยู่ในกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ นอกจากนี้ยังเป็นการรับรองนักบัญชีไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในปี พ.ศ. 2558 เมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ค่ะ

สำหรับการทดสอบครั้งนี้ ถึงแม้จะมีผู้เข้าทดสอบไม่มากนัก แต่ก็พอที่จะรวบรวมประเด็นและข้อสังเกตจากผลการทดสอบมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะทดสอบในครั้งต่อไปค่ะ

การทดสอบแบ่งเป็นสองส่วน โดยในส่วนแรกเป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับงบการเงินสำหรับกลุ่มกิจการซึ่งเป็นข้อบังคับ โดยกำหนดให้ผู้เข้าทดสอบจัดทำงบแสดงฐานะการเงินรวม ผลการสอบพบว่า มีทั้งผู้เข้าทดสอบที่ทำได้และทำไม่ได้ สำหรับประเด็นและข้อสังเกตที่ผู้เข้าทดสอบส่วนใหญ่ทำไม่ได้มีดังนี้

- ผู้เข้าทดสอบนำบริษัทรวมมารวมในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินรวม ซึ่งหลักการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- ผู้เข้าทดสอบไม่ได้ทำการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในการคำนวณค่าความนิยมหรือค่าความนิยมติดลบจากการซื้อกิจการ นอกจากนี้การคำนวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมไม่ถูกต้อง
- ผู้เข้าทดสอบไม่ได้คำนึงถึงกำไรก่อนและหลังการซื้อกิจการในการคำนวณมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีส่วนได้เสียและส่วนแบ่งกำไรหลังการลงทุน
- กำไรขั้นต้นในสินค้าที่ขายให้กับบริษัทย่อยที่ยังไม่เกิดขึ้นคำนวณและปรับปรุงไม่ถูกต้อง
- การปรับปรุงบันทึกรายการหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยไม่ถูกต้อง

สำหรับในส่วนที่สอง เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในเรื่องอื่นๆ โดยผู้เข้าทดสอบสามารถเลือกที่จะทำ 3 ข้อจากจำนวนทั้งหมด 4 ข้อ โดยในแต่ละข้อมีคะแนนข้อละ 20 คะแนน ประเด็นและข้อสังเกตในแต่ละข้อมีดังนี้ค่ะ

### สัญญาเช่า

- ผู้เข้าทดสอบให้เหตุผลสนับสนุนการจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินไม่ถูกต้อง
- จัดทำตารางการคำนวณดอกเบี้ยจ่ายและหนี้สินตามสัญญาเช่าไม่ถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคำนวณมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นต่ำ ซึ่งต้องคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าปีแรก รวมกับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่า และมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าคงเหลือที่ผู้เช่ารับประกัน

### ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผู้เข้าทดสอบบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานไม่ถูกต้อง ซึ่งควรต้องศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีเป็นตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงาน



## การรับรู้อย่างได้

- ผู้เข้าทดสอบไม่ได้วิเคราะห์หรืออ้างอิงวิธีการบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- บริษัทขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขให้ลูกค้าคืนสินค้าได้ ซึ่งค่าขายส่วนที่เป็นสินค้ารับคืนและส่วนที่ยังไม่ทราบแน่นอนว่าจะมีการรับคืนสินค้าหรือไม่นั้น ต้องไม่รวมเป็น “รายได้” บริษัทจึงต้องปรับปรุงลดรายได้และต้นทุนที่บันทึกไว้แล้วด้วยจำนวนเงินของค่าขายส่วนที่เป็นสินค้ารับคืนนั้น แต่ผู้เข้าทดสอบปรับปรุงรายการเพื่อบันทึกค่าขายส่วนที่เป็นสินค้ารับคืนนั้นเป็น “ประมาณการหนี้สิน”
- บริษัทขายสินค้าโดยมีสัญญาจะให้บริการหลังการขาย บริษัทจึงต้องบันทึกจำนวนเงินที่สามารถระบุได้ของบริการหลังการขายดังกล่าวเป็น “รายได้รอการตัดบัญชี” และทยอยรับรู้เป็น “รายได้” ตลอดระยะเวลาที่มีการให้บริการ แต่ผู้เข้าทดสอบวิเคราะห์หว่านเป็น “ประมาณการหนี้สิน”
- มีสินทรัพย์เข้าเกณฑ์ที่จะจัดประเภทใหม่เป็น “สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย” ณ วันที่ในงบการเงิน แต่ผู้เข้าทดสอบวิเคราะห์ข้อเท็จจริงว่าเป็นการด้อยค่าของสินทรัพย์หรือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ในการคำนวณมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันที่สินทรัพย์เข้าเกณฑ์การจัดประเภทใหม่ ผู้เข้าทดสอบไม่ได้คำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารตั้งแต่วันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีจนถึงวันนั้น

## กำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

- ผู้เข้าทดสอบไม่เข้าใจในหลักการการกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน และกำไรต่อหุ้นปรับลด
- ผู้เข้าทดสอบไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี การแก้ไขข้อผิดพลาด และการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดจะต้องปรับปรุงย้อนหลังหรือเปลี่ยนแปลงทันที ทำให้การจัดทำงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินไม่ถูกต้องด้วย
- ผู้เข้าทดสอบไม่ได้เปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น ไม่ได้ระบุว่า เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี หรือเปลี่ยนแปลงประมาณการ และไม่ได้เปิดเผยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น

**ได้ทราบอย่างนั้นแล้ว หวังว่าผู้สนใจเข้าสอบในครั้งหน้าจะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบต่อเนะคะ นอกจากนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบได้จากเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีได้ด้วยคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีคะ..**

# บทสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 1

## จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**>> ได้เตรียมตัวสำหรับการแข่งขันนี้อย่างไรบ้างคะ ฝึกซ้อมนานไหม?**

**การ์ตูน :** เวลาเตรียมตัวมีแค่ 1 เดือนเองคะ ซึ่งเราทราบว่าต้องแข่งขันก่อนปีใหม่นิดเดียวเอง และอย่างที่ทราบว่าจะช่วงนั้นมีกีฬามหาวิทยาลัย และมีไปเที่ยวกันด้วย เราก็หอบ Sheet ไปเที่ยวด้วยคะ

**อุ้ย :** ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ทำให้เวลาเตรียมตัวน้อยมากครับ ซึ่งตอนไปเที่ยวผมก็เตรียมหนังสือไปอ่านเหมือนกัน แต่ก็ไม่ค่อยได้อ่าน บวกกับเหลือเวลาน้อยในการเตรียมตัว จึงรู้สึกกดดันนิดหนึ่งครับ

**ปิ๋ว :** ก็เหมือนกับที่เพื่อนๆบอกคะ คือมีเวลาอ่านน้อยมากประมาณไม่ถึง 1 เดือน ซึ่งก่อนที่จะแข่งเราก็ติวกันเข้มกันมากโดยแบ่งว่าใครจะเน้นส่วนไหนตามความถนัด

**>> เคยเข้าแข่งขันทางด้านการบัญชีแบบนี้มาก่อนหรือไม่คะ**

**การ์ตูน :** ไม่เคยเข้าแข่งขันแบบนี้มาก่อนคะ

**อุ้ย :** ไม่เคยเหมือนกันครับ และก็ไม่คิดว่าจะได้เข้าแข่งขันในครั้งนี้นะ ขอบคุณอาจารย์ที่เลือกเราครับ

**ปิ๋ว :** ไม่เคยเช่นกันคะ

**>> ก่อนการแข่งขันคาดหวังแค่ไหน? ก็การแข่งขันครั้งนี้**

**การ์ตูน :** พอทราบว่าได้เป็นตัวแทน ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากคะ แต่เนื่องจากเห็นอาจารย์ติวให้เราและได้เห็นเพื่อนๆตั้งใจเลยเริ่มคิดว่าอยากทำอะไรเพื่อตอบแทนอาจารย์ ตอบแทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบ้าง จึงเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งให้มีความตั้งใจมากขึ้น และคาดหวังว่าตัวเองจะต้องนำรางวัลกลับมาให้ทางมหาวิทยาลัยบ้าง

**อุ้ย :** ตอนทราบว่าทีมผู้แข่งขันทั่วประเทศ คิดว่าผ่านเข้ารอบแรกได้ก็พอใจแล้วครับ แต่พอมาเห็นอาจารย์ที่ทุ่มเทซ้อมให้ก็คิดว่าต้องชนะให้ได้ครับ

**ปิ๋ว :** พอทราบว่าทีม 125 ทีม คาดหวังว่าเข้ารอบก็พอใจแล้วคะ

**>> น้องๆพอจะบอกพี่ได้ไหมว่า อะไรคือเทคนิคที่สำคัญในการชนะการแข่งขัน?**

**การ์ตูน :** การตั้งมั่นเป็นตัวแทนตอบคำถามนั้นะคะเพราะคำตอบของเรา 3 คน จะคล้ายๆ กัน การตั้งมั่นคิดว่าทีมเวิร์คสำคัญมากคะ การแข่งขันครั้งนี้ต้องช่วยกันคิดภายในเวลาสั้นๆ ต้องอาศัยความไวใจและเชื่อใจซึ่งกันละกัน เพราะเรา 3 คนจะมีความถนัดต่างกัน หากว่าอีกคนฟันธงว่าตอบข้อนี้ อีกคนก็จะสนับสนุนคำตอบ

# Thailand Accounting Challenge

ครั้งที่ 1



น.ส.กมลชนก สนสร้อย ชื่อเล่น การตูน (ขวา)  
นายสรวิศ นทีรัตนกำจาย ชื่อเล่น อู๋ (กลาง)  
น.ส.ขวัญชนก ไกรกุลชูโชค ชื่อเล่น บิว (ซ้าย)

## >> รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge ให้อะไรกับน้องบ้างคะ?

**การตูน :** รางวัลนี้ให้มิตรภาพคะ ซึ่งตอนแรกเราไม่ค่อยสนิทกันคะ แต่พอได้มาอยู่ด้วยกันและใช้เวลาด้วยกัน อยู่ในสถานการณ์ที่กดดันร่วมกัน จึงทำให้สนิทกันมากขึ้น และที่สำคัญทำให้เราได้เห็นมุมมองหนึ่งของอาจารย์ อาจารย์ทุกคนที่มาตีวใส่ใจพวกเรามากคะ

**อู๋ :** ได้ทำชื่อเสียงให้กับคณะ และได้ประสบการณ์ด้วยครับ

**บิว :** ได้ความภาคภูมิใจมากคะ

## >> แล้วน้องวางแผนเป้าหมายในอนาคตของตนเองอย่างไร

**เช่น ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา.**

**การตูน :** การตูนอยากจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ได้ ถ้าเราสอบได้เหมือนเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับตัวเองคะ เป้าหมายก็จะชัดเจนมากขึ้น และก็คิดอยากจะทำเรียนต่อด้วยคะ

**อู๋ :** เป้าหมายอาจจะยังไม่ชัดเจนตอนนี้คับ แต่อยากจะทำทางด้านสอบบัญชี เพราะงานนี้จะทำให้เราเห็นหลาย ๆ ด้านของภาคธุรกิจ และอาจจะทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรด้วยครับ ซึ่งผมคิดว่าอาชีพนี้เปิดโอกาสให้เราได้เห็นอะไรมากขึ้นครับ

**บิว :** อยากเป็นผู้สอบบัญชีเช่นกันคะ ซึ่งก่อนอื่นจะต้องสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ได้ บิวคิดว่าการทำงานสอบบัญชีจะทำให้เราได้มองเห็นภาพธุรกิจชัดเจนมากขึ้น และทำให้เรารู้ว่าเราชอบแนวทางไหน จากนั้นจะไปศึกษาธุรกิจด้านนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคะ

## >> ในการเปิดประเทศ (AEC) อีก 3 ปีข้างหน้า น้องจะมี การเตรียมรับอย่างไร?

**การตูน :** อยากจะเตรียมตัวเองเรื่องภาษาอังกฤษคะ เพราะอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้คุยกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิก AEC และถ้ามีโอกาสอยากจะเรียนภาษาที่ 3 ไว้ติดตัวด้วยคะ

**อู๋ :** ผมคิดว่าต้องเตรียมเรื่องภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน และต้องเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆในอาเซียนด้วย เช่น วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม เพราะการรวม AEC เหมือนเป็นการแข่งขันไปในตัว เราต้องพัฒนาตัวเองสม่ำเสมอด้วยครับ

**บิว :** บิวเตรียมตัวในเรื่องภาษาเช่นกันคะ ซึ่งต้องฝึกฝนพูด อ่านเขียนให้มากขึ้น นอกจากนี้อยากจะเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม เพราะเป็นภาษาสำคัญที่รองจากภาษาอังกฤษคะ

## >> ก่อนจาก อยากให้น้องฝากอะไรถึงเพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่เรียนด้านบัญชี ชักนิต!

**อู๋ :** อยากฝากถึงน้อง ๆ ที่เรียนด้านบัญชีอยู่ หรือกำลังเลือกที่จะเรียนบัญชี พี่อยู่อยากบอกว่่าน้อง ๆ เลือกถูกแล้วที่เรียนทางด้านนี้ เพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สำคัญมาก และได้รับการยอมรับจากทุก ๆ ประเทศ รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยครับ

**บิว :** พี่อยากจะฝากถึงน้อง ๆ ที่เรียนบัญชี พี่เชื่อว่าน้อง ๆ จะเป็นแรงสำคัญในการพัฒนาประเทศแน่นอน เพราะทุก ๆ ภาคธุรกิจ จำเป็นต้องใช้ศาสตร์ทางด้านบัญชีเข้ามาพัฒนาธุรกิจ ดังนั้นพี่อยากให้น้อง ๆ นำความรู้ทางด้านบัญชีมาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องต่อไปคะ

**การตูน :** อยากขอเสริมนิดนึงคะ การตูนไม่อยากจะให้ผู้ที่เรียนบัญชีที่ครอบตัวเอง บางคนอาจจะคิดว่าอาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับด้านบัญชีอย่างเดียว แต่ว่าในความจริงของการตูนคิดว่าอาชีพนี้สามารถต่อยอดและให้อะไรเยอะกับผู้ประกอบการวิชาชีพนี้ ที่สำคัญอาชีพนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของธุรกิจด้วยคะ

# บทสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง

## Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 1

### จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



นายเอกสกุล มานะกุลอิสสระ ชื่อเล่น นิค(ซ้าย)  
นายคุณิษฐ์ สระประเทศ ชื่อเล่น โอะ (ขวา)  
น.ส.รอรอง เดชรุ่งโรจน์ปัญญา ชื่อเล่น เมย์ (กลาง)

#### >>ได้เตรียมตัวสำหรับการแข่งขันนี้อย่างไรบ้างคะ: ฝึกซ้อมนานไหม?

**นิค :** ทราบว่าจะแข่งจริงๆ ก็คือ ช่วงก่อนปีใหม่ ช่วงนั้นที่จุฬามีแข่งปิดกีฬาหลายด้วย ซึ่งคิดว่าน่าจะมีเวลาอ่าน แต่จริงๆ แล้วไม่มีเวลาเลย เพราะติดไปเที่ยวช่วงปีใหม่กันด้วย จึงทำให้มีเวลาแค่ช่วงท้ายๆ ซึ่งเหลือเวลาซ้อมกันน้อยมากครับ

**โอะ :** มีเวลาซ้อมประมาณ 1 เดือนครับ ซึ่งอาจารย์ให้เอกสารพวกเรามาเยอะมาก พวกเราก็ค่อยๆ ทายอ่าน และ 1 อาทิตย์ก่อนที่จะแข่ง ตอนนั้นโอะก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยครับ เน้นตัวอย่างเดียว ซึ่งก็พยายามไม่กดดันตัวเอง

**เมย์ :** ตอนแรกเมย์ลืมความรู้ที่เรียนมาไปหมดแล้วค่ะ โชคดีที่อาจารย์ที่เชี่ยวชาญแต่ละวิชามาติวให้ อาทิตย์หนึ่งจะติว 2 ครั้งค่ะ ซึ่งจากการติวทำให้เรารื้อฟื้นความทรงจำที่เคยเรียนมาได้ดีมากค่ะ ติวเสร็จเราก็กลับไปทวนกันเองด้วยค่ะ

#### >>เคยเข้าแข่งขันทางด้านบัญชีแบบนี้มาก่อนหรือไม่คะ?

**นิค :** ไม่เคยแข่งเลยครับ และไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้มาแข่ง TAC

**โอะ :** เคยแข่งทางด้านภาษี ตอนปี 4 เทอม 1 และก็ได้ที่ 5 ครับ

**เมย์ :** สำหรับเมย์ไม่เคยค่ะ

#### >> ก่อนการแข่งขันคาดหวังแค่ไหนกับการแข่งขันครั้งนี้

**นิค :** ตอนแรกไม่ได้คาดหวังเลยคับ แต่พอได้มาติวกับเพื่อนๆ ก็เริ่มมีหวังบ้าง อย่างที่รู้ว่าเขาจำกัดได้มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม ซึ่งนิคก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นด้วย จากตรงนี้ทำให้คาดหวังว่าจะได้เข้ารอบท้ายๆ ด้วย

**โอะ :** คาดหวังว่าจะเข้ารอบชิง 1 ใน 5 ซึ่งมันมีตั้ง 125 ทีม ที่ลงแข่ง โอะคิดว่าจะเป็นไปได้ยาก ซึ่งตอนแข่งโอะก็คิดว่าต้องทำให้ดีที่สุดครับ ซึ่งพอได้เข้ารอบชิงก็ดีใจมากคับ

**เมย์ :** สำหรับเมย์ ก่อนแข่งขันไม่คิดว่าจะได้เข้ารอบ 1 ใน 3 และไม่คิดว่าจะได้เป็นตัวแทนด้วยค่ะ พอผ่านเข้ารอบมาแล้ว และได้รับการติวจากอาจารย์ก็อยากเข้ารอบลึกๆ ซึ่งก็สมหวัง ดีใจมากค่ะ

#### >>น้องาพอจะบอกพี่ได้ไหมว่า อะไรคือเทคนิคที่สำคัญในการชนะการแข่งขัน?

**เมย์ :** เราจะทำงานเป็นทีมค่ะ โดยแบ่งว่าใครถนัดเรื่องไหน ใครได้คำถามส่วนที่ตัวเองถนัดก็จะทำข้อนั้น และทุกคนก็ช่วยกันทำและมาเช็คดูว่าคำตอบถูกไหมค่ะ หากเหมือนกันก็จะกดตอบทันทีโดยไม่ลังเลค่ะ

**นิค :** สิ่งสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้คือ ส่วนผสมของทีมที่ลงตัวครับ ซึ่งภายในทีมแต่ละคน จะมีความถนัดแต่ละด้าน ซึ่งตอนติวเราจะให้แต่ละคนเน้นติวในแต่ละด้านที่เราถนัดครับ

**โอะ :** ก็ต้องฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการอ่านหนังสือ และพักผ่อนให้เพียงพอ ที่สำคัญต้องควบคุมความตื่นเต้นด้วย ซึ่งถ้าข้อสอบข้อไหนมีค่านวนด้วย เราก็ต้องตั้งสติให้ดีกว่า

#### >> รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge ให้โอะไปกับน้องาบ้างคะ?

**เม :** ให้มิตรภาพค่ะ ซึ่งตอนแรกเราไม่สนิทกันและไม่ค่อยได้คุยกัน แต่พอมาแข่งขันทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้น

**โอะ :** ให้มิตรภาพอย่างที่เมย์บอกครับ และก็ได้ทบทวนความรู้ตลอดที่เราเรียนมา 4 ปีด้วย นอกจากนั้นยังได้สนิทกับเพื่อนๆ และอาจารย์ โดยได้เห็นอีกมุมหนึ่งของอาจารย์ที่มาติวให้ ซึ่งท่านน่ารัก ใจดีและเป็นกันเองมาก ซึ่งต่างจากที่เราเรียนเลคเชอร์ในห้อง

**นิค :** นอกจากมิตรภาพ ทำให้ผมเห็นอีกด้านของอาจารย์ ซึ่งทำให้ผมประทับใจอาจารย์มากขึ้นครับ เพราะเมื่อก่อนอาจารย์แต่ละท่านจะดูซีเรียสเคร่งขรึมมาก แต่พอได้มา

แข่งขันอาจารย์ทุกคนเป็นกันเองและใส่ใจพวกเรามาก หากไม่ได้เข้าแข่งขันครั้งนี้เราคงไม่ได้เห็นอาจารย์ในมุมนี้ครับ

**>> แล้วน้องอาจเป้าหมายในอนาคตของตนเองอย่างไร เช่น ด้านอาชีพ..**

**นิค :** ผมตั้งใจว่าจะประกอบธุรกิจส่วนตัวครับ แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไร แต่ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำแน่นอนครับ

**ไอ้ :** ในช่วง 5 ปีแรก คงทำงานในด้านผู้สอบบัญชีไปก่อนครับ พอถึงจุดๆหนึ่งที่เรากำลังทำงานและมีประสบการณ์แล้ว เราอาจจะรู้ว่าเราอยากทำอะไรต่อ อาจจะเรียนต่อหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ได้ครับ

**เมย์ :** เมย์ตั้งใจที่จะทำงานใน Big 4 เพื่อเก็บชั่วโมง และสอบ CPA ให้ได้คะ หลังจากนั้นก็วางแผนที่จะไปเรียนต่อด้านไฟแนนซ์คะ

**>> ในกาเปิดประเทศ (AEC) อีก 3 ปีข้างหน้า น้องจะมี การเตรียมรับอย่างไร?**

**นิค :** ผมคิดว่า ถึงแม้จะเปิดหรือไม่เปิด AEC เราก็ต้องเตรียมตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อรับมือกับโอกาสที่จะเข้ามาในอนาคต ถ้าเกิดตัวเราพร้อมอยู่เสมอวันหนึ่งโอกาสมันเข้ามาเราก็สามารถคว้ามันได้เลยครับ

**ไอ้ :** ฝึกภาษาอังกฤษครับ เพราะในอนาคตเราจะใช้ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ ถ้าเป็นไปได้อยากจะเปิดสำนักงานสอบบัญชีที่ขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านเกิดครับ และก็อยากฝึกเขียน อ่าน พูด ภาษาลาวด้วยครับ ซึ่งการรู้ภาษาที่ 3 ไ้ อาจจะเปิดช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคตที่ดีครับ

**เมย์ :** ต้องเตรียมทางด้านภาษา ต้องให้ภาษาเราแข็งแรงขึ้น เพราะแต่ละประเทศต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารคะ นอกจากนี้ยังมีความคิดที่จะเปิดสำนักงานบัญชี ถ้าเป็นไปได้อยากจะไปเปิดในประเทศเพื่อนบ้านคะ

**>> ก่อนจาก อยากให้น้องฝากอะไรถึงเพื่อน ๆ น้องที่เรียนด้านบัญชี อีกนิด?**

**นิค :** พี่อยากฝากน้องๆที่เรียนบัญชี การเรียนด้านบัญชีไม่ว่าน้องๆจะไปทำงานอะไร พี่ว่าเรียนบัญชีไว้มีประโยชน์แน่นอนครับ เพราะอนาคตในการทำงาน อยางน้อยต้องเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ ต้องมีเรื่องบัญชีและเรื่องงบการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าน้องๆรู้ไว้ยังใ้ น้องได้เปรียบแน่นอนครับ

**ไอ้ :** ฝากสำหรับเพื่อนๆและน้องๆ ที่อยากเป็นผู้สอบบัญชีแบบพี่ ต้องหมั่นทบทวนความรู้บัญชีไว้ และติดตามมาตรฐานที่ออกใหม่ ๆ นอกเหนือจากที่อาจารย์สอนในห้อง ซึ่งมันจะช่วยให้รู้ทันความทรงจำและง่ายต่อการสอบ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพราะด้านบัญชีมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ต้องหมั่นติดตามข่าวสารตลอดนะครับ



**อ.นิชวุฒิ สุวรรณยั่งยืน อาจารย์ที่ปรึกษา จากทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

**>> ทำไมอาจารย์ถึงเลือกน้องๆ ทั้ง 3 คนเป็นตัวแทนในการแข่งขันครั้งนี้คะ?**

ทางภาควิชาจะมีหลักเกณฑ์ในการเลือกครับ โดยจะเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดเข้ามาแข่งขัน ทางภาควิชาจึงจัดการแข่งขันเล็กๆ ให้ลองทดสอบดูกันภายในห้องเรียน ว่าใครที่พร้อมและเหมาะสมที่สุดจะเป็นตัวแทนในการแข่งขันครับ นอกจากผลคะแนนแล้วยังมองที่ความตั้งใจของเด็ก ๆ ด้วยครับ

**>> สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์พูดถึง น้องๆทั้ง 3 คนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้?**

สิ่งสำคัญที่สุดของรางวัลที่ได้มา เป็นรางวัลที่มอบให้ทั้ง 6 คน เป็นรางวัลแต่ความพยายามทุ่มเทฝึกซ้อมกันมา และอย่างที่ยกไปว่าการแข่งขันครั้งนี้ เราไม่ได้บังคับให้ทั้ง 6 คนลงแข่ง แต่พวกเขายินดีที่จะเข้ามาแข่งขัน ผมจึงคิดว่านี่เป็นรางวัลที่จะติดตัวพวกเขาไปตลอด ทางคณาจารย์ และทุกคนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจในเด็กทั้ง 6 คนนี้มากครับ..

*ฟังคำตอบของทั้ง 2 ทีมแล้ว ผู้จัดทำไม่แปลกใจเลยว่า.. ทำไมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงคว้าไปถึง 2 รางวัลทางสาขาวิชาชีพบัญชี ขอปรบมือให้กับความสำเร็จของ*

*ทั้งสองทีมอีกครั้งคะ..*

# ตารางอบรมสัมมนา

เมษายน - สิงหาคม พ.ศ. 2556

# Seminar

| เดือน                       | วัน/เวลา  | หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม  |
|-----------------------------|---|---|
| <b>เม.ย.</b><br><b>2556</b> | จ. 22 เม.ย. 56<br>08.45-16.30 น.  | <b>เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บข.1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2</b><br>บรรยายโดย : คุณปริศนา ประหารชาติ / คุณวิโรจน์ ช้องวงศ์<br>คุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ / คุณสุกิจ วงศ์ถาวรวัฒน์<br>สมาชิก 1,300 บาท บุคคลทั่วไป 1,700 บาท (รวม VAT)  |
|                             | ส. 27 เม.ย. 56<br>09.00-16.30 น.  | <b>การยื่นแบบ ส.บข. 3 และ ก.จ.ด. 50 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ</b><br>บรรยายโดย : คุณศุภิพร พลาชีวิน / คุณสมศักดิ์ อนันต์วัฒน์<br>สมาชิก 1,300 บาท บุคคลทั่วไป 1,500 บาท (รวม VAT)  |
|                             | อ. 30 เม.ย. 56<br>09.00-17.00 น.  | <b>บัญชี 10 ประการของนักบัญชียุค AEC รุ่นที่ 1/56</b><br>บรรยายโดย : คุณศรัณย์ สุภัคศรีรัมย์<br>สมาชิก 599 บาท บุคคลทั่วไป 999 บาท (รวม VAT)  |
| <b>พ.ค.</b><br><b>2556</b>  | ศ. 3 พ.ค. 56<br>09.00-17.00 น.  | <b>การปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินสำหรับ NPAEs</b><br>บรรยายโดย : คุณพจน์ วีรศุทธากร<br>สมาชิก 599 บาท บุคคลทั่วไป 999 บาท (รวม VAT)   |
|                             | ส. 11 พ.ค. 56<br>09.00-16.30 น.   | <b>เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล รุ่นที่ 1/56</b><br>บรรยายโดย : คุณชุมพร เสนไสย<br>สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (รวม VAT)   |
|                             | พ. 16 พ.ค. 56<br>09.00-17.00 น.   | <b>สนทนาการบัญชี ปีที่ 1 “พัฒนาวิชาชีพบัญชีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”<br/>ครั้งที่ 1/56 เตรียมพร้อมไปกับสภาวิชาชีพบัญชี</b><br>บรรยายโดย : คุณพิชัย ชุณหทวิชร์ / คุณสุพจน์ สิงห์เสนห์<br>คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ / คุณสาวิตรี สมบูรณ์จันทร์<br>สมาชิก 1,000 บาท บุคคลทั่วไป 1,400 บาท (รวม VAT) |
|                             | ส.-อา. 11-12 พ.ค. 56<br>09.00-17.00 น.  | <b>การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน<br/>รุ่นที่ 1/56</b><br>บรรยายโดย : คุณสุวิมล กุลาเลิศ<br>สมาชิก 5,800 บาท บุคคลทั่วไป 6,800 บาท (รวม VAT)  |
|                             | ส. 18 พ.ค. 56<br>09.00-17.00 น.   | <b>ประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 1/56</b><br>To Understand All TFRS for NPAEs<br>บรรยายโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์<br>สมาชิก 1,500บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท (รวม VAT)  |
|                             | ส.-อา. 18-19,25-26 พ.ค.<br>1-2, 8-9, 15-16,<br>22-23 มิ.ย. 56<br>09.00-17.00 น. | <b>โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิปริญญาบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 8<br/>(หลักสูตรเต็ม 11วัน) Internal Auditing Certificate Program (IACP)</b><br>สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้   |

| เดือน         | วัน/เวลา  | หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม  |
|---------------|---|---|
| พ.ค.<br>2556  |   | บรรยายโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ<br>คุณพรณี วรภูมิจงสถิต / ดร.พรสิริ ปุณเกษม<br>คุณวันชัย พิทักษ์กรณ / คุณวิภาวรรณ ประมูลความดี<br>ดร.เยาวลักษณ์ ขาติปัญญาชัย / คุณศิวัชรักษ์ พิณจรรย์<br>คุณสุวิมล กุลาเลิศ / คุณอำนาจ อุทัยรังษี<br>สมาชิก 20,000 บาท บุคคลทั่วไป 23,000 บาท (รวม VAT)   |
|               | ส.-อา. 18-19 พ.ค. 56<br>09.00-17.00 น.                          | <b>การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/56</b><br>สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้<br>บรรยายโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ<br>สมาชิก 4,200 บาท บุคคลทั่วไป 4,800 บาท (รวม VAT)  |
| มิ.ย.<br>2556 | ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย.<br>ถึงวันที่ 20 ก.ค. 56<br>09.00-16.00 น. | <b>โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร Young CFO รุ่นที่ 2</b><br><b>(Young CFO Certification Program) (อบรมเฉพาะวันศุกร์ และเสาร์)</b><br>บรรยายโดย : คุณสุพจน์ สิงห์เสนห์ / คุณปริศนา ประหารชาติ<br>คุณภัทรลดา สง่าแสง / รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล<br>คุณวารุณี ปริदानนท์ / ดร.วาทิต ตมะวิโมกษ์<br>คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล / ผศ.สมชาย ศุภธาดา<br>คุณศรัณย์ สุภัคศรีณย์<br>สมาชิก 39,590 บาท บุคคลทั่วไป 44,940 บาท (รวม VAT) |
|               | ส. 8 มิ.ย. 56<br>09.00-16.30 น.                                 | <b>ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม รุ่นที่ 1/56</b><br>บรรยายโดย : คุณชุมพร เสนไสย<br>สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท (รวม VAT)   |
|               | อา. 16 มิ.ย. 56<br>09.00-17.00 น.                               | <b>งบประมาณเพื่อการวางแผน และทำกำไร รุ่นที่ 1/56</b><br>บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา<br>สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (รวม VAT)   |
|               | พ. 19 มิ.ย. 56<br>09.00-16.30 น.                                | <b>เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รุ่นที่ 1/56</b><br>บรรยายโดย : คุณสาโรช ทองประจำ<br>สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (รวม VAT)  |
|               | อ. 25 มิ.ย. 56<br>09.00-16.30 น.                                | <b>การบัญชีและการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2/56</b><br>บรรยายโดย : คุณพรณี วรภูมิจงสถิต<br>สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (รวม VAT)  |
| ก.ค.<br>2556  | พ. 10 ก.ค. 56<br>09.00-16.30 น.                                 | <b>เจาะลึกภาษีอากร สำหรับผลประโยชน์พนักงาน รุ่นที่ 1/56</b><br>บรรยายโดย : คุณสาโรช ทองประจำ<br>สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (รวม VAT)  |
|               | ส. 13 ก.ค. 56<br>09.00-16.30 น.                                 | <b>การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแนว COSO-ERM รุ่นที่ 1/56</b><br>บรรยายโดย : รศ.อุษณา ภัทรมนตรี<br>สมาชิก 2,500 บาท บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (รวม VAT)  |



| เดือน        | วัน/เวลา                               | หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม   |
|--------------|--|--|
| ก.ค.<br>2556 | ศ. 19 ก.ค. 56<br>09.00-16.30 น.        | <b>การอบรมสัมมนาธุรกิจ SMEs เรื่อง “การบัญชีและการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไป” (สาขาเชียงใหม่)</b><br>บรรยายโดย : คุณพรณี วรวิจิตรสถิต<br>ชำระภายใน วันที่ 12 ก.ค. 56<br>สมาชิก 1,000 บาท บุคคลทั่วไป 1,200 บาท (รวม VAT)<br>ชำระตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.56<br>สมาชิก 1,200 บาท บุคคลทั่วไป 1,500 บาท (รวม VAT)  |
|              | ส.-อา. 27-28 ก.ค. 56<br>09.00-16.30 น. | <b>การจัดทำรายงานการเงินที่นำเชื่อถือตามกรอบแนวทาง COSO-ERM รุ่นที่ 1/56</b><br>บรรยายโดย : คุณพรณี วรวิจิตรสถิต / รศ.ดร.พรณิภา รอดวรรณะ<br>ดร.พรสิริ ปุณเกษม / คุณสุวิมล กุลาเลิศ<br>คุณอนุวัฒน์ จงยินดี / รศ.อุษณา ภัทรมนตรี<br>สมาชิก 4,500 บาท บุคคลทั่วไป 5,000 บาท (รวม VAT)   |
| ส.ค.<br>2556 | ศ.-ส. 2-30 ส.ค. 56<br>09.00-16.00 น.   | <b>ประกาศนียบัตร Professional Controller</b><br>บรรยายโดย : คุณปริศนา ประหารข้าศึก / รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์<br>รศ.ดวงมณี โกมารทัต / ผศ.สมชาย ศุภธาดา<br>อาจารย์ธเนศ มหโกไทย / คุณพรณี วรวิจิตรสถิต<br>คุณสาโรช ทองประคำ / คุณธีรนาถ รุจิเมธภาส<br>คุณสุวิมล กุลาเลิศ / คุณสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์<br>คุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ / คุณวิศรุตยา พรพิพัฒน์กุล<br>คุณสุกิจ วงศ์ถาวรวัฒน์<br>สมาชิก 24,000บาท บุคคลทั่วไป 28,000 บาท (รวม VAT) |
|              | ศ. 16 ส.ค. 56<br>09.00-17.00 น.        | <b>ประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 2/56</b><br>To Understand All TFRS for NPAEs<br>บรรยายโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์<br>สมาชิก 1,500 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท (รวม VAT)  |

**ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป..**  
**กรุณาลงทะเบียนสมัครอบรมสัมมนาพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น**  
**ไม่รับชำระเงินหน้างานอบรมสัมมนา**

**สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..**

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
โทรศัพท์ 0-2685-2500 ต่อ 2526 2583 2572-5 โทรสาร 0-2685-2503 , 0-2685-2539  
Download ใบสมัครได้ที่ : [www.fap.or.th](http://www.fap.or.th) E-mail : [marketing@fap.or.th](mailto:marketing@fap.or.th)  
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน : MRT สถานีสุขุมวิท ทางออก 1 สถานีรถไฟฟ้า : BTS สถานีอโศก ทางออก 3

# FAP Newsletter ฉบับที่ 4

ทางสภาวิชาชีพบัญชีจะจัดทำในรูปแบบแค่เพียง 6 ฉบับ  
หากสมาชิกท่านใดต้องการรับ FAP Newsletter ฉบับต่อๆ ไป  
กรุณาส่ง e-mail ของท่าน มาที่ Fapnewsletter@fap.or.th



หากท่านต้องการอ่าน FAP Newsletter ย้อนหลัง  
สามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี [www.fap.or.th](http://www.fap.or.th)



ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552  
ปณศ.(ท) พระโขนง 10110

### สิ่งตีพิมพ์

- จำหน่ายซองไม่ชัดเจน
- ไม่มารับตามกำหนด
- ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จำหน่าย
- ไม่ยอมรับ
- ไม่มีผู้รับตามที่จำหน่าย
- เลิกกิจการ
- ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

### สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-685-2500 ต่อ 2526, 2583, 2555-2560, 2572-2574  
โทรสาร 02-685-2503, 02-685-2539, 02-685-2512 (สถานีรถไฟ BTS : สถานีอโศก ทางออก 3) (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีสุขุมวิท ทางออก 1)  
Website : [www.fap.or.th](http://www.fap.or.th) E-mail: [marketing@fap.or.th](mailto:marketing@fap.or.th)